

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 15/CT-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Thọ, ngày 30 tháng 11 năm 2011*

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tình hình và nhiệm vụ mới**

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ và Chỉ thị số 22/2001/CT-TTg ngày 11/2001 của Thủ tướng Chính phủ, công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có nhiều nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định công tác thanh tra, kiểm tra là rất cần thiết, là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý; việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, thông qua thanh tra, kiểm tra cũng đã giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiểu biết pháp luật, nắm vững chế độ chính sách, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và năng lực quản trị doanh nghiệp, góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi vào nền nếp, trật tự, kỷ cương, đúng pháp luật và có hiệu quả.

Tuy nhiên, qua phản ánh của một số doanh nghiệp, tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo vẫn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có đoàn thanh tra, kiểm tra chưa giúp được doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh mà còn có biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ thanh tra, kiểm tra chưa đúng mực, gây bức xúc cho doanh nghiệp. Mặt khác, một số doanh nghiệp chưa am hiểu pháp luật hoặc cố tình không hiểu pháp luật nên chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm phải xử lý. Từ thực trạng tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các thành phần kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/2011/CT-TTg ngày 11/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; mọi hoạt động thanh tra, kiểm tra phải thực hiện đúng quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về hoạt động thanh tra, kiểm tra.

2. Thanh tra tỉnh là đầu mối, rà soát, tổng hợp, kiến nghị với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị hoặc đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh loại bỏ những chương trình trùng lặp, xử lý các ý kiến khác nhau trong việc xây

dựng chương trình thanh tra, kiểm tra, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo trong một năm thanh tra, kiểm tra không quá một lần, cùng một nội dung đối với một doanh nghiệp.

3. Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra khi tiến hành thanh tra, kiểm tra phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục; chỉ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo chấn chỉnh, chấm dứt các hình thức kiểm tra, khảo sát theo giấy giới thiệu và các hình thức khác gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm khi thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông qua thanh tra, kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tự thanh tra, kiểm tra. Khi thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh, chống bao che, né tránh, nể nang để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

5. Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra và các hành vi mua chuộc cán bộ thanh tra, kiểm tra tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Dân Mạc (Đã ký)**